

Thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt-Hàn

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Park Geun-hye sẽ thăm cấp Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ hôm nay, ngày 7/9, đến 11/9.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Park Geun-hye sau khi nhậm chức vào tháng Hai năm nay và là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 5 của Tổng thống Hàn Quốc kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992.

Sau 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 4 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược (tháng 10/2009), quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kang Chang Hee thăm chính thức Việt Nam vào tháng Một năm nay; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tham dự Lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hồi tháng Hai năm nay; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thăm chính thức Hàn Quốc vào tháng Bảy vừa qua và mới đây Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 26-28/8 vừa qua.

Quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 4 châu Á và thứ 15 trên thế giới, Hàn Quốc có kim ngạch thương mại năm 2012 đạt trên 1.167,7 tỷ USD. Riêng 7 tháng vừa qua, quốc gia này đạt kim ngạch thương mại 622,3 tỷ USD và duy trì được thặng dư thương mại 18 tháng liên tiếp. Cũng tính đến thời điểm tháng Bảy năm nay, dự trữ ngoại tệ của Hàn Quốc đạt 329,7 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay và cao gấp 10 lần năm 1997, duy trì vị trí nước đứng thứ 7 thế giới về lượng ngoại tệ dự trữ.

Năm 2013, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hàn Quốc tiếp tục tăng so với năm ngoái, vượt mốc 10 tỷ USD. Hiện nay, Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục thúc đẩy phát triển chính sách kinh tế định hướng đối ngoại. Các tập đoàn, công ty Hàn Quốc tích cực xúc tiến đầu tư và tham gia vào các dự án hay liên doanh ở nước ngoài trong lĩnh vực khai thác, sản xuất và mua bán tài nguyên-năng lượng.

Trong tổng số 96 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn thứ 4 sau Nhật Bản, Đài Loan và Singapore với 3.392 dự án có hiệu lực. Các tập đoàn, công ty lớn của Hàn Quốc như Samsung, LG, Hyundai, Kumho Asiana... đều đang đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam và bày tỏ nguyện vọng tiếp tục làm ăn lâu dài. Một số tập đoàn lớn như Samsung, LG đang có kế hoạch tăng vốn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Về thương mại, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam và Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Hàn Quốc. Kim ngạch song phương trong năm 2012 đạt

21,12 tỷ USD, tăng gấp 42 lần (so với 500 triệu USD năm 1992). Trong 7 tháng vừa qua, kim ngạch thương mại song phương đạt 15,1 tỷ USD, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong những năm qua, Hàn Quốc là nước cung cấp nguồn viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn thứ hai của Việt Nam sau Nhật Bản và Việt Nam là nước nhận viện trợ ODA lớn nhất của Hàn Quốc. Năm 2010, Hàn Quốc đã cung cấp cho Việt Nam hơn 70 triệu USD và tăng lên khoảng hơn 200 triệu USD vào năm 2011. Cũng trong năm 2011, Hàn Quốc tuyên bố coi Việt Nam là nước trọng tâm và hình mẫu cung cấp ODA và chọn là 1 trong 26 nước thuộc “đôi tác chiến lược hợp tác ODA” với 3 trọng tâm là tăng trưởng xanh, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng.

Hai nước đã ký kết Hiệp định hợp tác về viện trợ phát triển, trong đó Hàn Quốc cam kết cung cấp cho Việt Nam 1,2 tỷ USD vốn thuộc Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) trong giai đoạn 2012-2015, tăng 200 triệu USD so với giai đoạn 2008-2011.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc còn nước đứng thứ hai về nguồn cung cấp khách du lịch đến Việt Nam. Chỉ trong 7 tháng qua, số lượng khách du lịch đến Việt Nam đạt 439.100 lượt người, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2012. Hai nước đã ký Hiệp định văn hóa, Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch cùng nhiều thỏa thuận hợp tác giao lưu thanh niên và giáo dục.

Năm 2006, Hàn Quốc đã thành lập Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã chọn Hàn Quốc làm đối tác chiến lược thông tin giáo dục-đào tạo. Hiện có trên 5.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc, phần lớn là học đại học và cao học. Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lao động lớn thứ hai của Việt Nam. Trong năm 2012, Việt Nam có hơn 9.800 lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc. Đến nay, Việt Nam đã đưa 68.000 lao động sang Hàn Quốc theo Chương trình luật cấp phép lao động nước ngoài (EPS). Ngoài ra, Hàn Quốc còn là một trong những nước thực hiện viện trợ nhân đạo cho Việt Nam khắc phục bệnh cúm gà, thiệt hại do lũ lụt.

Hoạt động ngoại giao nhân dân giữa hai nước cũng ngày càng được thúc đẩy như thành lập các hội hữu nghị gồm: Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc, Hội Giao lưu Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam, Hội Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.

Chương trình hợp tác giữa các địa phương của hai nước cũng được mở rộng. Hiện đã có nhiều địa phương hai nước thiết lập quan hệ hợp tác với nhau như Thủ đô Hà Nội-Thủ đô Seoul, Thành phố Hồ Chí Minh-thành phố Busan, thành phố Đà Nẵng-thành phố Deagu... Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhằm khẳng định coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Việt Nam, thiết lập quan hệ hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực./.

Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)